
วาฬไทยไดอารี่ พฤหัสที่ 7 เม.ย.2559 เรือพี่จำรูญบางตะบูน

"เมื่อวานไม่เป็นแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวนี้แปลกมาก ลมพัดไม่เหมือนทุกๆปี"เสียงพี่รูญเปรยมา
หลังจากกลับมาถึงบ้าน วันนี้7เม.ย.59 ออกไปตอน08:30น และกลับมาถึงฝั่ง 04:40น. กลับฝั่ง
เร็วกว่าปกติเพราะพอสายๆลมก็แรงมากขึ้น มีโอกาสเห็นเจ้าอิรวดี 2-3 ตัวใกล้ๆจะถึงวัดกะซ้า
ขาวเวลาประมาณ 10:50น. หลังจากนั้นคลื่นก็สูงและกระชั้นซัดกระหน่ำเรือมาแทบทุกทิศทาง 
ลมแรงขึ้นเรื่อยๆยอดคลื่นประดับด้วยฟองขาวทั่วไปเมื่อใกล้บ่ายโมง นั่นคือเมื่อเรากำลังมุ่ง
หน้ากลับพร้อมความหวังที่จะเห็นวาฬก็หดหายไป ทั้งๆที่เมื่อวานลมกลับสงบมากกว่านี้และวัน
นี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งมาก

อาทิตย์ที่แล้ว ทีม ศวทบ ออกสำรวจด้วยเรือเร็วก็พบกับลมที่แรงแบบนี้ไปสามสี่วัน แม้วันที่เบา
หน่อยก็ไม่ถึงกับเงียบสงบเลย ผลการสำรวจทั้งอาทิตย์เลยได้พบตัวเดียว คือ เจ้าศรีสุข

ลมพัดจัด คลื่นสูงจัด ทำให้เกิดพลิ้วระลอกคลื่นขาวเต็มไปหมดทำให้มองหาวาฬได้ยากขึ้น 
บางครั้งการกระเซ็นของน้ำก็หลอกตาผู้สังเกตุการณ์ในหลายๆครั้ง และ พอคลื่นลมแรงการขึ้น
กินแบบเสยและอ้าปากเหนือน้ำก็มักจะน้อยทำให้โอกาสในการพบวาฬ บริเวณอ่าวตอนบน นี้
น้อยลงไปด้วย

กระโจมไฟเบอร์ 3 ที่พังลงไปเมื่อเดือนก่อน มีทุ่นลอยมาผูกไว้ข้างๆเพื่อเตือนภัยแทนแล้ว 



เราเห็นลูกทุ่นที่เคยเห็นผูกบริเวณปะการังเทียมหลุดลอยมาอยู่ใกล้ๆเสาที่เลี้ยงหอย เราเห็น
โป๊ะลูกนอกสุดก็มีอันทรุดตัวลงมาเนื่องมาจากความเก่าและอาจเพราะต้องโดนคลื่นลมที่       
แรงมากๆ ต่อๆกันในช่วงนี้

มนุษย์เรารู้สึกถึงผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้อย่างชัดเจน แล้ววาฬหล่ะ
จะได้รับผลกระทบนั่นหรือเปล่า สามสี่ปีมานี้ในช่วงเดือน กพ.ถึงเม.ย.นี้ เราออกเรือและพบเจอ
พวกวาฬอยู่เสมอๆแม้จะไม่มากเท่าช่วงปลายปี. คุณเบิ๊ดพึ่งถ่ายรูป แม่สดใส ได้บริเวณเกาะจร
เข้และเกาะง่ามเมื่อวันที่3เม.ย.ที่ผ่านมา ผมและคุณหนึ่งก็รู้สึกว่า วาฬก็เข้ามาที่ชุมพรช้าลงไป
เกือบเดือน (ปีที่แล้วเราได้พบเขาในช่วงกลางเดือน กพ.)

วาฬได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปไหม? เราอาจจะไม่ได้คิด เพราะดูเหมือนไม่
กระทบอะไรกับมนุษย์ จริงหรือ?



อนุเคราะห์ภาพโดย คุณเบิ๊ดที่ถ่ายแม่สดใสได้จากชุมพรระหว่างเกาะจรเข้และเกาะง่ามใหญ่เมื่อวันที่ 3 เม.ย.59

การย้ายถิ่นหายไปจากบริเวณนี้เนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนไป แล้วมีผลกับอาหารที่เปลี่ยนไป
ด้วยใช่หรือไม่? เราไม่รู้แน่ๆ หรือ เราอาจจะไม่ได้คิด 

วาฬที่พึ่งเกยฝั่งบริเวณคลองวาฬ เสียชีวิตไปเป็นฝูงเดียวกันและอาจเป็นตัวที่เรารู้จักถึงตอนนี้ก็
ยังไม่รู้ได้
คำถามเหล่านี้มักวนเวียนอยู่ในหัวของผมโดยตลอด และตั้งใจอยู่เสมอๆว่าจะค่อยๆหาคำตอบ
เหล่านี้ให้ได้ เพราะผมมั่นใจว่า ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคำตอบเหล่านี้ต้องมีประโยชน์สำหรับ
มนุษย์เรา “วาฬเท่ากับคน” ยังคงเป็นสมการที่ผมยึดถือง่ายๆเวลาคิดถึงชาติพันธ์ุที่เหมือนกัน  
เพียงแต่เลือกที่จะไปอยู่ในน้ำ การมีอยู่ของพวกเขาควรได้รับการปฏิบัติที่เสมอเหมือนกับชาติ
พันธุ์อื่นๆในโลกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อกันเสมอๆ

เขียนขึ้นมาด้วยความรู้สึกสงสารวาฬมิ้งค์(minke)ในแอตแลนติคที่ถูกล่าไป333ตัวในปีนี้และ 
ในจำนวนนั้น 230ตัวเป็นวาฬที่ตั้งท้องอยู่ รู้สึกเพียงว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆคงยังทำอะไรไม่ค่อย
ได้แต่ก็จะค่อยๆทำไปในส่วนที่เราทำได้ ให้ความรู้คน ให้คนได้รับรู้ถึงความมีอยู่ ให้คนได้รับ
ความสุขและสวยงามของเหล่าวาฬที่เรามีอยู่ แล้วให้ผลอันนี้ค่อยๆไปสะท้อนให้ใหญ่ขึ้นๆไป
และวันหนึ่งจะมากพอที่จะทำให้การฆ่าโดยไม่จำเป็นนั้นหยุดไปได้..     ฝันของคนตัวเล็กๆ
ครับ :)


